



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
สำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีหนังสือที่ กษ ๑๐๐๒/ว ๘๐๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
แจ้งเวียนตำแหน่งที่กำหนดให้มีการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๓ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งดังกล่าว จำนวน ๓ ราย
ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ให้มีการทักท้วงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงาน
ได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(นายอรรถ อินทลักษณ์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ

(แนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔)

ลำดับที่	เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานในตำแหน่ง/ตำแหน่งเลขที่/สังกัด				หมายเหตุ
	ชื่อ/สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ของผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินผลงาน	ตำแหน่งที่จะเข้ารับการ ประเมินผลงาน/สังกัด	ตำแหน่ง เลขที่	๑. ชื่อผลงานฯ / ๒. ข้อเสนอแนวคิดฯ	
๑	นายวุฒิชัย ชินวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๒๕ กลุ่มงานโครงการพระราชดำริ กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ	ผู้อำนวยการกลุ่ม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเกษตรชลประทานและพื้นที่เร่งรัด กองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ	๒๒๙	๑. การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี ๒๕๕๒ ๒. การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตชลประทาน	๕ ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับคัดเลือก ส่งผลงานฉบับสมบูรณ์ ไปยังกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วัน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับ การคัดเลือกให้ประเมิน ผลงาน หากส่งผลงานไม่ทัน ภายในระยะเวลาที่ กำหนด กรมส่งเสริม การเกษตรจะดำเนินการ คัดเลือกบุคคลให้ ประเมินผลงานใน ตำแหน่งนั้นขึ้นใหม่ ในครั้งต่อไป
๒	นางสาวสุรางค์ศรี วาเพชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๒๐๑ กลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงาน	นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนางานวิจัยด้านส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร	๒๕๖	๑. การจัดทำแนวทางการพัฒนาความรู้และทักษะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำจังหวัด ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร ๒. การขับเคลื่อนงานส่งเสริมการผลิตพืชด้วยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย	
๓	นายชินรัตน์ สิ้นสิทธิพล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๓๒๖๘ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย	นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง	๑๓๕๐	๑. รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน ปี ๒๕๕๓ ๒. การพัฒนางานระบบการผลิตมาตรฐาน GAP พืช / ข้าวระดับเขตเพื่อนำไทยสู่ครัวโลก ปี ๒๕๕๕	